



# Ngày dài trên quê hương.

Trịnh Công Sơn

Một người già trong công viên Một người điên trong thành phố  
 Ngày thật dài trong âu lo Rồi từng đêm bám đàn

phố Một người nằm không hơi thở Một người ngồi nghe bom nổ  
 phố Người Việt nhìn nhau xa lạ Người Việt nhìn nhau cầm thù

Một người ngồi hai mươi năm Nhìn hỏa châu đêm rực sáng Đàn trẻ  
 Một ngục tù trên quê hương Người Việt Nam quên nỗi giống Rồi từng

nhớ quen bom đạn Người Việt nằm với vết thương Mẹ Việt nằm hai mươi  
 ngày xây ứt hận Rồi hình hài nát đứ bom Mẹ Việt nằm hai mươi

năm Xương da mềm đợi giờ sông núi thềng Một màu vàng trên da  
 mềm Xương da mềm đợi giờ sông núi thềng Một màu vàng trên da

thơm Nên giữ gìn máu lúa chín quê hương Một ngày dài trên quê  
 thơm Nên giữ gìn máu lúa chín quê hương Một ngày dài trên quê

hương Ngày Việt Nam hoang tàn quá Một ruộng đồng trơ đất đỏ Một đàn  
 hương Bảy trẻ thơ nay đã lớn Một người già lo âu nhìn Người già

bò không lưỡng cổ Một ngày dài trên quê hương Người Việt Nam quên mình  
 chờ cơn gió lộng Một người ngồi hai mươi năm Cuộc buồn và ly rượu

sống Một ngục tù nuôi da vàng Người Việt nằm nhớ nước non.  
 đấng Người Việt nào da không vàng Mẹ Việt nào nhớ xác con.

# Sheet Ngày dài trên quê hương, file .PDF

"1. Một người già trong công viên, một người điên trong thành phố"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Ngày dài trên quê hương của tác giả Trịnh Công Sơn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Ngày dài trên quê hương
- Tác giả: Trịnh Công Sơn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4040-ngay-dai-tren-que-huong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)